



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

19 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. ชี้แจงการปลดล็อกกัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน

- นายศุภชัย ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย โปสตรกรณีสำนักข่าวแห่งหนึ่งระบุว่า “อนุทิน โบนัส ป.ป.ส.ปลดล็อกกัญชา สร้างความสับสนให้สังคม” ว่า นโยบายกัญชาที่พรรคผลักดันมาจนถึงทุกวันนี้ คือ ความสำเร็จ ไม่ได้โบาย หรือโยนความผิด ความรับผิดชอบให้ผู้อื่นแต่อย่างใด และต้องขอทำความเข้าใจว่า สร. ไม่ได้เป็นผู้ปลดล็อกกัญชา ผู้ที่เห็นชอบและอนุมัติให้ปลดล็อกกัญชาให้ใหญ่กว่า สร. คือ กกก.ป.ป.ส.ที่มีนายกฯ เป็นประธาน

2. งานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์(สยามรัฐ ข่าวสด)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กัญชา กัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพ และเศรษฐกิจของชาติ” ณ หอประชุมอาคารคชสาร อบจ.เชียงราย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชน และบรรดาผู้ประกอบการ ในการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง

- นายวัชรพงษ์ คำหล้า นพ.สสจ.เชียงราย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและกิจกรรมภายในงาน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2566

- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก กมธ. เปิดเผยถึงรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.กัญชา ในส่วนของการปลูกในครัวเรือน มาตรา 18 วรรค 1 ระบุได้กำหนดการปลูกกัญชา กัญชงใช้ประโยชน์ในครัวเรือนที่จำนวน 15 ต้น และต้องจัดแจ้ง ซึ่งจะแล้วเสร็จใน 1 วัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนใครจะปลูกกัญชงเพื่อเอาประโยชน์จากเส้นใยและใช้ในครัวเรือน ซึ่งเราคิดถึงชาวฝั่งที่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ใช้ในครัวเรือนไม่จำหน่าย ให้ปลูกไม่เกินครัวเรือนละ 5 ไร่และต้องจัดแจ้ง โดยย้ำว่าต้องไม่มีการขาย รวมถึงบทลงโทษตามกฎหมายเพื่อควบคุมการจำหน่ายและการโฆษณา

3. น้ำมันกัญชาทางการแพทย์

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

- สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมกับ โรงงานเภสัชกรรมทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผลิตตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) สำเร็จ โดยมี ม.รังสิตเป็นศูนย์กลางจำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านคลินิกเอกชน

บทความ

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- นับตั้งแต่ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ก็มีเสียงคัดค้านทยอยออกมาเป็นระยะ เหตุจากตัวเลขนักเสพหน้าใหม่มากขึ้น เนื่องจากเข้าถึงง่ายไร้กฎหมายควบคุม จนมีเสียงเรียกร้องปิดสถานะกัญชาเสรีในภาวะสุญญากาศทันที และห้ามใช้เพื่อสันถนาการเด็ดขาด นำหวั่นใจแทนผู้ปกครองยุคนี้ จะเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ตกสู่วังวนสิ่งเร้า ที่สำคัญเมื่อส่องออกไม่ได้ ก็ไม่ต่างอะไรกับการซื้อขายวนเวียนอยู่ในประเทศ แทนที่จะใช้เวลาโดดสภามาเร่งทำคลอด ร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา พ.ศ.... ให้เสร็จ มิเช่นนั้นนโยบายเสรีกัญชาที่ขายฝันว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ อาจไม่ต่างกับการขายผ้าเอาหน้ารอด



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 19 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,110 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,630,310 ราย เสียชีวิต 27 ราย เสียชีวิตสะสม 31,971 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,028 ราย รักษาหายสะสม 4,578,291 ราย ยังรักษาอยู่ 20,048 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 598,792,883 (+906,310) ราย 6,466,198 (+3,810) ราย รักษาหาย 572,788,018 (+944,558) ราย


ประเด็นสำคัญ

1. วาระพิจารณาในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่

สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ,

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, natontv, TNN, js100, ch7, workpointtoday, newtv)</p> <p>- พล.อ.สุพจน์ มาลาธิการ สมช. ในฐานะ ผอ.ศบค.ศบค. กล่าวถึงการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ 19 ส.ค. นี้ ว่ายังมีเรื่องสำคัญที่ กกก.โรคติดต่อแห่งชาติและ รมว.สธ. ได้หารือและกำหนดกรอบแนวทางไว้ คือ การปรับโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มีแผนงานที่ชัดเจน ถือเป็นอำนาจ กกก.โรคติดต่อฯ แต่เนื่องจากที่ผ่านมาการแก้ปัญหาโควิด 19 มี ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศอยู่ ดังนั้น สธ. จะนำเรื่องนี้มาแจ้งให้ที่ประชุม ศบค. ทราบ เพื่อจะมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนดำเนินการต่อไป นอกจากนี้จะมีการดูถึงสถานการณ์ภาพรวมการติดเชื้อโควิด 19 ของทั้งโลก ภูมิภาค และประเทศไทย และจะมีการรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ตัวเลขต่าง ๆ ที่โตขึ้น ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องไปปรับปรุงเพิ่มเติม มีการรายงานเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนที่เปิดมาเดือนกว่า และมีเรื่องสำคัญ คือ แผนการกระจายยา จะมีการยกระดับให้ดีขึ้น ขณะนี้ไปถึง รพ.เอกชนและคลินิกเวชกรรม ต่อไปอาจมีการพิจารณาถึงร้านยาชั้น 1</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุ สธ. จะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการลดระดับสถานการณ์โควิด 19 และเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่นำมาควบคุมสถานการณ์โควิด เป็นเรื่องที่นายกฯ และ ศบค. เป็นผู้ประกาศ ซึ่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉินไม่ใช่เพื่อการจำกัดสิทธิเสรีภาพ แต่เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น เมื่อมีปัญหาเร่งด่วนสามารถนำเข้าประชุม ศบค.ได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสบายใจ มั่นใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>-เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ ประเด็นรมว.สธ. เตรียมเสนอ ศบค.ปรับโควิด 19 สู่วirusติดต่อเฝ้าระวัง ยืนยัน พรก.ฉุกเฉินยังมีความจำเป็นและไม่กระทบชีวิตประชาชน พร้อมตั้งคำถามการคง พรก.ฉุกเฉินไว้เพื่อใคร เพื่อไว้กันมือปล่ หรือเอื้อผู้รับเหมา</p> <p>2. ปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด)</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ในฐานะผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดเผยว่าเดิมแผนการให้บริการของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะยุติในวันที่ 31 ส.ค. แต่ยังมีประชาชนทยอยมาฉีดวัคซีนโควิดต่อเนื่อง จึงหารือร่วมกับกรมการแพทย์ และกรมควบคุมโรค ได้ข้อสรุปว่าจะเปิดให้บริการถึงวันที่ 30 ก.ย.</p> <p>3. โอมิครอนมีปริมาณไวรัสในละอองฝอยสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ สหรัฐฯ ได้ทำการศึกษาปริมาณไวรัสที่ออกมากับละอองฝอยขนาดเล็กและใหญ่ ผ่านทางการไอ จาม ตะโกน หรือร้องเพลง จากผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 สายพันธุ์ต่าง ๆ พบว่า สายพันธุ์ Omicron มีปริมาณไวรัสในละอองฝอยจากน้ำลายน้ำมูกสูงกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ อย่างชัดเจน เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าระลอกล่าสุดจาก Omicron จึงมีการติดเชื้อกันจำนวนมากกว่าระลอกก่อน ๆ การป้องกันตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ การหลีกเลี่ยงที่แออัดและระบายอากาศไม่ดี รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมให้ถ่ายเทอากาศดีขึ้น ถือเป็นหัวใจสำคัญ</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1)</p> <p>- มีการถอดบทเรียนช่วงสถานการณ์โควิด 19 ทั้งเรื่องยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ การบริหารสถานการณ์ และการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชน พบว่า ประชาชนต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่มากกว่าจะฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ ขณะที่การจัดส่งยาเมื่อถึงจุดวิกฤติ ต้องอาศัยภาคประชาชนช่วย เพราะทำงานได้รวดเร็ว และเชิงรุก รวมถึงมีความชำนาญในพื้นที่มากกว่า</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>พบสุนัขติดเชื้อฝีดาษลิงจากคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(อินโฟเควสท์)</p> <p>-องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกแถลงการณ์ยืนยันรายงานการพบสุนัขติดเชื้อฝีดาษลิงจากคน ซึ่งเป็นกรณีการติดเชื้อจากคนสู่สัตว์เป็นครั้งแรก คำยืนยันดังกล่าวมีขึ้นหลังจากมีรายงานว่า พบสุนัขสายพันธุ์เกรย์ฮาวด์ติดเชื้อฝีดาษลิงในกรุงปารีส ของฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยสุนัขตัวนั้นอนเตียงเดียวกับเจ้าของซึ่งเป็นชายรักร่วมเพศที่ป่วยเป็นโรคฝีดาษลิง</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เตือนภัย "ยาชุด" อันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สยามรัฐ ผู้จัดการ)</p> <p>-เพจ Drama-addict โพสต์ภาพของยา "ยากษัยเส้นบำรุงไต" พร้อมระบุข้อความว่า "ใครซื้อไปกิน เตรียมเปลี่ยนไต" โดยในซองยายังมีกระดาษที่เขียนบรรยายสรรพคุณต่างๆ แก้อาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดตามกล้ามเนื้อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รับประทานครั้งละ 1 ชุด วันละ 1-2 ครั้ง ต่อมาเพจ Drama-addict ได้เคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยโพสต์ภาพยาอีก 3 ชุด และข้อความว่า "พวกนี้เรียกว่ายาชุด อันตราย มักเป็นการเอายาแก้ปวดหลายขนาน ซึ่งปรกติไม่ใช้ร่วมกัน มารวมไปในแผงเดียว และผสมยาพวกสเตียรอยด์ไปด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ช่องวัน 31 รายการเอาให้ชัด</p> <p>-เสนอสกู๊ปข่าว ยาชุดเสี่ยงตายเร็ว ลงพื้นที่หมู่บ้านหนึ่งที่จังหวัดชัยนาท สอบถามประชาชนพบซื้อยาชุด จากร้านขายของชำ จัดเป็นชุดแยกแต่ละโรค ชุดละ 7-20 บาท เหตุผลที่กินยาชุด เพราะไปหาหมออรอนานและให้แต่ยาพาราเมทริกก็ไมหาย แต่กินยาชุดมีราคาถูก กินแล้วหาย ฝาก อย.และสสจ.ด้วย</p>	
<p>อสม.รับค่าป่วยการ 2 พันบาทถาวร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ประกาศจะปรับเพิ่มค่าป่วยการให้ อสม. และ อสส.เป็นเดือนละ 2,000 บาท ได้รับเสียงตอบรับจาก อสม.-อสส.ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทย และประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) ขอขอบคุณร.มว.สธ.ที่เห็นความสำคัญของอสม.และ อสส</p>	
<p>ประชุมเสริมศักยภาพ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (hfocus, Thaigov, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, เดลินิวส์)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รช.สธ. เปิดประชุมเสริมศักยภาพ อสม. ในการทำหน้าที่หมอบคนที่ 1 และยกระดับสู่การเป็น "สมาร์ท อสม." ดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนด้วยกลไก 3 หมอ พร้อมเป็นแกนนำสุขภาพ ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน</p>	
<p>เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รพ.บางพลี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (Thailand plus)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. บรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางโรงพยาบาลไทย เรื่องเล่าจากฟูลูน้อง" มอบแนวคิดให้บุคลากรการแพทย์ รพ.สมุทรปราการ ยึดหลัก EMS จัดระบบบริการก้าวหน้า ให้ประชาชนได้รับบริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประทับใจ บุคลากรภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รพ.บางพลี เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะให้ประชาชน</p>	
<p>รณรงค์รอบเอวต้องไม่เกินส่วนสูงหารสอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (hfocus, เชียงใหม่นิวส์, ผู้จัดการออนไลน์)</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดสธ. เป็นประธานเปิดงานประกาศขับเคลื่อนเกณฑ์ประเมินภาวะโภชนาการวัยทำงานและผู้สูงอายุ โดยใช้ดัชนีมวลกาย ร่วมกับรอบเอวปกติต้องไม่เกินส่วนสูงหารสอง ทั้งนี้ กลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุที่ต้องการลดอ้วน ลดพุงสามารถดูแลสุขภาพตนเองด้วยการกินอาหารให้ตรงเวลา มีความหลากหลายครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน และทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เซ็ง ไม่เครียด ไม่คิดฟุ้งซ่าน เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>	
<p>โรคที่มากับน้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (Thebangkokinsight, pptvhd36)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมคร. ให้ข้อมูลว่า ช่วงนี้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุ "มูหลาน" ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ย้ำเตือนเฝ้าระวัง "โรคอุจจาระร่วง" ในช่วงน้ำท่วม โดยผู้ป่วยจะมีการถ่ายอุจจาระเหลว 3 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายเป็นน้ำ ถ่ายมีมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 วัน นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ใช้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และหลังน้ำลดระวัง "โรคฉี่หนู" โดยอาการของผู้ป่วย มีไข้สูง (หลังลุยหรือแช่น้ำ 1-2 สัปดาห์) ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่องหรือโคนขา ตาแดง ตัวเหลือง ตาเหลือง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องรวดเร็วอาจเสียชีวิตได้ แนะนำผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด" รวมถึงการถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค</p>	
<p>เตือนระวังบริโภคเห็ดพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (Thailand plus, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมคร. กล่าวว่า ช่วงนี้มีฝนตกลงมาหลายพื้นที่ ทำให้เห็ดหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเห็ดป่าในพื้นที่ธรรมชาติ จึงขอแนะนำประชาชนให้ระมัดระวังเห็ดป่ามาปรุงอาหาร เนื่องจากเห็ดที่ขึ้นในป่ามีลักษณะคล้ายกันจนบางครั้งไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นเห็ดที่กินได้ หรือเห็ดพิษ และเมื่อกินเห็ดพิษเข้าไปจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้น ให้รีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันที และแจ้งประวัติการกินเห็ดโดยละเอียด พร้อมนำตัวอย่างหรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วย เพื่อรับการรักษาได้อย่างถูกต้อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (Thailand plus, กรุงเทพมหานคร)</p> <p>-นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำประชาชนนำเห็ดมาประกอบอาหารอย่างปลอดภัย เผยคุณค่าและประโยชน์ทางยา แนะนำเห็ดที่ควรหลีกเลี่ยง มักมีจุดสังเกตเบื้องต้น หมวกเห็ดมีปุ่มปม มีสีน้ำตาลหรือสีส้มฉูดฉาด มีกลิ่นค่อนข้างแรงเมื่อดอกแก่ มีวงแหวนใต้หมวก ขึ้นอยู่ใกล้กับมูลสัตว์ ดังนั้นวิธีแก้พิษเบื้องต้นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้สมุนไพร 2 ตัวในการถอนพิษต่าง ๆ คือ “ใบย่านาง” สามารถนำรากมาล้างให้สะอาดแล้วโขลกละเอียดผสมน้ำเปล่า จากนั้นก็กรองกากใยออก แล้วเติมน้ำที่เหลือซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เอาเจียนออกมา หรือ “ใบรางจืด” ให้นำใบล้างให้สะอาด ต้มกับน้ำด้วยไฟปานกลาง แล้วดื่มเพื่อลดการดูดซึมสารพิษเข้าไปก็สามารถล้างพิษเห็ดเบื้องต้นได้แต่ต้องรีบส่งแพทย์ทันที</p>	
<p>เตือนคุณแม่หลังคลอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจโหนดกระแส</p> <p>-เพจโหนดกระแส โพสต์ ผู้ใช้Tiktok ชื่อ kattylazy แชร์ประสบการณ์จริง เมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา หลังคลอดลูกในรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง แล้วเกิดความผิดพลาด ทาง รพ.สลับตัวเด็กผิดคนมาส่งให้ เนื่องจากมีเด็กคลอดที่ รพ. ในวันเดียวกันจำนวนมาก จึงให้พยาบาลแผนกอื่นมาช่วยอาบน้ำ โชคดีที่ตามเจอทันทั่วทั้งที่ แนะนำคุณแม่มือใหม่ จดจำลูกให้ดีตั้งแต่หลังคลอด พร้อมย้ำถึงเจตนาที่ออกมาพูด เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คุณแม่มือใหม่</p>	
<p>ป้องกันลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)</p> <p>-นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กรมศุลฯ ตามด่านชายแดนทั่วประเทศ เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสุกรมาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะตามด่านภาคเหนือ อีสาน และตะวันออก หลังมีการร้องเรียนว่ามีการนำเข้าสุกรมาจำหน่ายในไทย เนื่องจากเนื้อสุกรในประเทศมีราคาค่อนข้างสูงจากปัญหาโรคระบาด จนมีปริมาณสุกรไม่เพียงพอต่อการบริโภค ขณะนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าไปตรวจดูอย่างเข้มงวด โดยให้มีการร่วมมือตรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข และกรมปศุสัตว์ เพราะมีความเสี่ยงต่อเรื่องโรคระบาด ปัญหาสาธารณสุข โดยไทยยังไม่อนุญาตให้นำเข้าสุกรจากต่างประเทศได้อย่างเสรี ทั้งนี้ เมื่อเดือน ก.ค. 65 กรมศุลฯ สามารถจับกุมการลักลอบนำเข้าสุกรจากประเทศเพื่อนบ้านได้ 2 คดี ปริมาณสุกรมากถึง 4.5 ล้านตัน ซึ่งถือว่ามีปริมาณสูง อย่างไรก็ตาม กรมศุลฯ จะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เฉพาะสุกรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเท่านั้น</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	-